

Organic Society: สังคมอินทรีย์ ชีวิตที่ยั่งยืน

คุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน

“จากความฝันและหวังดี หนุนพลังเกษตรอินทรีย์สู่เศรษฐกิจยั่งยืน”

ความฝันของรัฐบาล อยากเห็นทุกคนรอบครัวแข็งแรง คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจ สดใส มีรายได้ มีความเป็นอยู่ดี ลูกหลานได้เรียนในสถาบันการศึกษาที่ดี นำความรู้ที่ได้กลับเข้ามานำความสามารถคืนถิ่น พัฒนาประเทศ พัฒนาหมู่บ้าน ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน

เกษตรอินทรีย์ คือแนวทางเลือกที่นำให้ความสนใจ สินค้าอินทรีย์จากต้นน้ำ คือเกษตรอินทรีย์ที่ จะช่วยสานฝันให้กับรัฐบาลได้ สินค้าหรือบริการที่มีต้นน้ำจากเกษตรอินทรีย์ มีอนาคตที่สดใส และถือเป็นโชคดีของเรา ที่ขยายสังคมอินทรีย์ในประเทศเราได้ เพราะผู้บริโภค

กรมการค้าภายใน ได้นำนโยบายรัฐบาลมาสานต่อ สิ่งที่ กรมการค้าภายในให้ความสำคัญ คือการสร้างความตระหนัก การรับรู้ถึงคุณค่าของคำว่าเกษตรอินทรีย์ สินค้าอินทรีย์ บริการอินทรีย์ สังคมอินทรีย์

เป้าหมายที่เราต้องไปให้ถึงจุดนี้ได้ คือผู้บริโภค ดังที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านได้กล่าวได้ก่อนหน้านี้ ว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน คือภายในประเทศเอง หากประชาชนตระหนัก และเห็นคุณค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มาจากการทำนุบำรุง ตั้งใจ อดทน ของพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จะทำให้พวกเราสร้างสังคมอินทรีย์ให้เกิดขึ้นในบ้านเรา ทำให้เกษตรกรมีกำลังใจ สร้างบ้านเราให้เป็นสังคมอินทรีย์ได้ เมื่อมีความต้องการในตลาด คน ก็พยายามหาตลาด แต่คงทำได้ไม่หมด จากตัวอย่างที่ประเทศ เช็ก หรือเยอรมัน จะเห็นว่าเราเข้าไปซื้อสินค้า เยี่ยมชมฟาร์มอินทรีย์ได้ กรมการค้าภายในก็พยายามส่งเสริม โดยเลือกเป็นโครงการตัวอย่าง ที่ต้องสานต่อคือหมู่บ้านในชุมชน โดยการส่งเสริมหมู่บ้านอินทรีย์ ที่ปัจจุบันมีอยู่ 3 แห่ง คือหมู่บ้านริมสีม่วง ที่เพชรบูรณ์ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย และหมู่บ้านทับไทย ที่สุรินทร์ นอกจากนี้ยังมีแผนจะเข้าไปช่วยพัฒนา ส่งเสริม เพิ่มอีก 2-3 หมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็ง เช่น หมู่บ้านโกสีย์ ยโสธร หมู่บ้านบางช้าง ที่นครปฐม และอีก 2-3 แห่ง ที่สินค้าไม่ใช่อาหาร แต่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน คือผ้าทอ ที่บ้านโนนสูง ชัยภูมิ

สำหรับสินค้าจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตอนนี้มี Farm Outlet ที่มีแล้ว 4 แห่ง คือที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง ลพบุรี อำเภอสามพราน นครปฐม และอำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ และที่จะเปิดอีก 3 แห่งที่ไร่เชิญตะวัน เชียงราย แครีโฮม ปากช่อง นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เราพยายามหาที่ให้ผู้ผลิตได้มีโอกาสพบผู้บริโภค แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงอยากให้ช่วยกันส่งเสริม สำหรับตลาดต่างประเทศ ก็ได้มีการพาผู้ประกอบการที่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ไปดูงานมาแล้วหลายแห่ง

การนำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ประเทศเรามีรายได้สูงสุด หลังจากที่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางมานานแล้ว วันนี้ความฝันของรัฐบาลเริ่มจะมีสดใสและเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรไทย

ในนามของรัฐบาล ให้สัญญาว่าจะทำงานหนักต่อไป ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน รวมถึงภาคเอกชน ยินดีที่จะช่วยให้ภาครัฐให้เดินหน้าไปได้ และภาคประชาชนจะช่วยสานฝันของเราให้เป็นความจริงได้อย่างแน่นอน